



ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Sharing Agreement : DSA)
ระหว่าง
ธนาคารอมลีน กับ กรรมการปกครอง

ข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อตกลง”) ฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ **30 มิ.ย. 2566**
ณ ธนาคารอมลีนสำนักงานใหญ่

โดยที่ธนาคารอมลีน ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “ธนาคารฯ” ฝ่ายหนึ่ง ได้ตกลงในข้อตกลงการให้สินเชื่อแก่ข้าราชการกรมการปกครอง ฉบับลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “สัญญาหลัก” กับ กรรมการปกครอง ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้เรียกว่า “กรมการปกครอง” อีกฝ่ายหนึ่ง รวมเรียกว่า “คู่สัญญา”

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ความตกลงของสัญญาหลัก คู่สัญญามีความจำเป็นต้องแบ่งปัน โอน แลกเปลี่ยน หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “แบ่งปัน”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเก็บรักษาแก่อีกฝ่าย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่แต่ละฝ่าย เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) นั้น แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวคือแต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบ และกำหนดวัตถุประสงค์ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลที่ต้องแบ่งปัน ภายใต้ข้อตกลงนี้

ด้วยเหตุนี้ คู่สัญญาจึงตกลงจัดทำข้อตกลงฉบับนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก เพื่อเป็นหลักฐานการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างคู่สัญญาและเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามความใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้ รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันทำข้อตกลงฉบับนี้ และที่จะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คู่สัญญารับทราบ ว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยคู่สัญญาแต่ละฝ่าย จะดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลกำหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คู่สัญญาแบ่งปันกัน คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังรายการต่อไปนี้ แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดยธนาคารอมลีน	วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลเฉพาะบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เลขบัญชีธนาคาร ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail	1. เพื่อยืนยันตัวตน หรือตรวจสอบบุคคล เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือแจ้งข่าวสาร เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษา
2. ข้อมูลรายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน เช่น เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชี ประเภทสินเชื่อ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อผู้กู้และหรือรายชื่อผู้ค้ำประกัน) เงินกู้คงเหลือ วงวดชำระหนี้ เงินงวด และจำนวนเงินที่ต้องส่งชำระ	2. เพื่อนำส่งรายงานแจ้งการเรียกเก็บหนี้ตามหน่วยงาน เป็นรายเดือน ตามข้อตกลงการให้สินเชื่อ

อมลีน
อมลีน
อมลีน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่แบ่งปันโดย กรมการปกครอง	วัตถุประสงค์ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
1. รายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุ ผู้ที่เข้าโครงการเกษียณอายุ ก่อนกำหนด และหรือผู้ที่มีพันสภาพ รวมทั้งข้อมูล เฉพาะบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เลขบัญชีธนาคารที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail	1. เป็นการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ตามหน้าที่ในบันทึก ข้อตกลง เพื่อให้ธนาคารดำเนินการ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ของผู้กู้ต่อไป
2. ข้อมูลผู้กู้และหรือผู้ค้ำประกัน ที่ไม่สามารถหักเงินเดือน หรือ ค่าจ้างประจำ หรือค่าตอบแทน และหรือเงินได้อื่นของผู้กู้ หรือผู้ค้ำประกันนำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารได้ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัญชี ประเภทสินเชื่อ ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ E-mail เงินกู้ค้างเหลือ งวดชำระหนี้ เงินงวด จำนวนเงินที่ต้องส่งชำระ และสาเหตุที่ไม่สามารถ หักเงินนำส่งชำระหนี้ได้	2. เพื่อแจ้งผลการหักเงินนำส่งชำระหนี้ตามข้อตกลง และเพื่อการติดต่อสื่อสาร และให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษากับผู้กู้และหรือผู้ค้ำประกัน

3. ฐานกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีฐานกฎหมายตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่คู่สัญญาอีกฝ่าย (แต่ละฝ่ายอาจใช้ฐานกฎหมาย ที่ต่างกันในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล)

ฐานกฎหมายของ ธนาคารฯ
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม
ฐานกฎหมายของ (กรมการปกครอง)
ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

4. คู่สัญญา รับทราบและตกลงว่า แต่ละฝ่ายต่างเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล และต่างอยู่ภายใต้บังคับในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลต่างหากจากกัน

5. คู่สัญญา รับรองและยืนยันว่า ก่อนการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่อีกฝ่าย ตนได้ดำเนินการแจ้งข้อมูล ที่จำเป็นเกี่ยวกับการ แบ่งปันข้อมูลและขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ มีฐานกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้อีกฝ่าย และให้อีกฝ่ายสามารถทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นตามวัตถุประสงค์ ที่ได้ตกลงกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว

6. คู่สัญญา รับรองว่า คู่สัญญาฝ่ายที่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล จะไม่ถูกจำกัดสิทธิ ยับยั้ง หรือมีข้อห้ามใด ๆ ในการ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- 6.1 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเป็นฝ่ายแบ่งปัน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในข้อตกลงฉบับนี้
- 6.2 แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงฉบับนี้

อิน
ชาน
ไกร

7. คู่สัญญาจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รับมาจากอีกฝ่ายเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดในข้อ 2 ของข้อตกลงฉบับนี้ และแต่ละฝ่ายจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ 2 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น

8. คู่สัญญารับรองว่าจะควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากอีกฝ่ายภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ รักษาความลับและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ทำสำเนา บันทึกภาพข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นอันขาด เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาหลัก หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะระบุหรือบัญญัติไว้เป็นประการอื่น

9. คู่สัญญารับรองว่าจะกำหนดให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ถูกจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ และ/หรือลูกจ้าง ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น

10. คู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากฝ่ายที่โอนข้อมูลแก่บุคคลของคู่สัญญาฝ่ายที่รับข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือบุคคลภายนอกใด ๆ เว้นแต่ที่มีความจำเป็นต้องกระทำตามที่ ในสัญญาหลัก ข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับ หรือที่ได้รับ ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาฝ่ายที่โอนข้อมูลก่อน

11. คู่สัญญาจัดให้มีและคงไว้ซึ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศกำหนดและ/หรือตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลักษณะ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากความเสียหายอันเกี่ยวเนื่องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด อุบัติเหตุ ลบ ทำลาย สูญหาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข เข้าถึง ใช้เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

12. หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่การดำเนินการตามสัญญาหลักเสร็จสิ้นลง หรือวันที่คู่สัญญาได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิกสัญญาหลัก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน

ในกรณีที่ข้อตกลง คำรับรอง การเจรจา หรือข้อผูกพันใดที่คู่สัญญามีต่อกันไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรใดขัดหรือแย้งกับข้อตกลงที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามข้อตกลงฉบับนี้บังคับ

ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ธนาคารออมสิน

กรมการปกครอง

ลงชื่อ ปราภมาศ เชียรธนุ
(นางปราภมาศ เชียรธนุ)
รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ลงชื่อ จ.ร.
(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ลงชื่อ ปิยนุช บุญอยู่ พยาน
(นางสาวอมลภา บุญอยู่)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ การตลาด
และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ 1

ลงชื่อ ผ.ก. พยาน
(นายรณรงค์ เทพรักษ์)
ผ.ก.

ปิยนุช
ผ.ก.
จ.ร.